

ĐHQGHN DỰ KIẾN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU

NHẪM NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU, NGHIÊN CỨU VIÊN, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA HỌC TRONG VIỆC HỖ TRỢ TUÂN THỦ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU, NGÀY 19/03/2024, TẠI HÒA LẠC, ĐHQGHN PHỐI HỢP VỚI DỰ ÁN DỰ ÁN HỢP TÁC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (PHER - PARTNERSHIP FOR HIGHER EDUCATION REFORM) TỔ CHỨC HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU VÀ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT.

➔ BẢO AN

Trưởng ban Khoa học Công nghệ Trần Thị Thanh Tú cho biết, trong suốt 3 năm triển khai Dự án PHER tại ĐHQGHN đã mang đến những chương trình, hoạt động hiệu quả, hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực giảng dạy, xây dựng và phát triển hệ thống quản trị đại học, tăng cường kết nối với doanh nghiệp.

Bà cho biết, chủ đề của hội thảo bám sát 4 trụ cột của Dự án PHER gồm: đổi mới quản trị đại học; nâng cao chất lượng giảng dạy; tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy liên kết đại học - doanh nghiệp. Tăng cường năng lực nghiên cứu, tiềm lực khoa học không chỉ góp phần thể hiện trách nhiệm xã hội của ĐHQGHN mà còn là điều kiện quan trọng trong quá trình ĐHQGHN phát triển trở thành đại học trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Cũng tại hội thảo, Phó Giám đốc dự án



PHER Nguyễn Thị Mai Phương nhấn mạnh, hiện nay, vấn đề đạo đức nghiên cứu về con người và liêm chính học thuật vẫn là một khía cạnh mới tại Việt Nam. Trong Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ĐHQGHN đã và đang xây dựng mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phù hợp với yêu cầu, chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc thành lập hội đồng đạo đức trong nghiên cứu tại ĐHQGHN là vô cùng cấp thiết. Bà Mai Phương cũng bày tỏ hi vọng hội thảo lần này sẽ có những trao đổi thú vị và mang lại nhiều kiến thức cần thiết cho các cán bộ tham dự chương trình.

Tại buổi tham luận, ông John R. Baumann từ Đại học Indiana đã có những chia sẻ về vai trò của các thành viên Hội đồng đạo đức nghiên cứu; tập huấn về ứng xử có trách nhiệm trong nghiên cứu, vai trò của các cán bộ quản lý khoa học trong việc hỗ trợ tuân thủ đạo đức nghiên cứu. Ông nhấn mạnh, liêm chính là nền tảng của niềm tin và sự tôn trọng trong cộng đồng học



thuật và là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển khoa học lành mạnh. Bài thuyết trình của ông đã làm sáng tỏ các nguyên tắc và quy trình bảo vệ chủ thể con người trong nghiên cứu, đặc biệt qua Chương trình bảo vệ Nghiên cứu Con người.

Chương trình bảo vệ Nghiên cứu Con người là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng nghiên cứu tại các trường đại học. Sứ mệnh của chương trình này là tôn trọng lợi ích của đối tượng nghiên cứu. Mỗi bài nghiên cứu luôn cần đảm bảo tính chính xác, tuân thủ đạo đức nghiên cứu và đảm bảo mang lại lợi ích cho xã hội. Người làm nghiên cứu cũng cần xác định rõ nghiên cứu là đóng góp khối kiến thức chung nhằm phát triển nhân loại.

Trong khuôn khổ cuộc hội thảo cũng đã diễn ra các hoạt động trao đổi và hỏi đáp sôi nổi giữa các chuyên gia của PHER và các giảng viên, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN.

Dự án PHER nằm trong khuôn khổ Chương trình

hỗ trợ phát triển giáo dục đại học của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), là sáng kiến kéo dài 5 năm từ 2022 đến 2026 nhằm nâng cao năng lực để 3 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Việt Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Đà Nẵng) phát triển bền vững và tự chủ hơn trong các lĩnh vực quản trị, đào tạo, nghiên cứu và kết nối với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu về nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Dự án do USAID tài trợ theo hình thức hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại và giao cho Đại học Indiana, Hoa Kỳ làm đơn vị thực hiện.

